



ที่ นร ๑๖๐๕/๓ ๕ ๗ ๗

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
๔๒๘ อาคารอารีย์ ฮิลล์-ชั้น ๑๙ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย  
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน  
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ  
และเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็น  
อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ (๑๐) กำหนดให้  
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภา  
เพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย  
ที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ คทช. จึงได้จัดทำและนำเสนอรายงาน  
ผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี  
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว  
และมอบหมายให้ สคทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

#### ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไม่มี

#### ๓. สารระสำคัญและข้อเท็จจริง

รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ (๑๐)  
โดยรายงานฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน  
แห่งชาติ ส่วนที่ ๒ มติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ งบประมาณดำเนินงานภายใต้

โครงการ...

โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และส่วนที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำระสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สถานการณ์ปัญหาของระบบการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่ขาดเอกภาพในเชิงนโยบายและมีข้อจำกัดทางด้านกลไกและเครื่องมือ อันเนื่องมาจากอำนาจการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินกระจายอยู่ในส่วนราชการหลายหน่วยงาน มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินหลายคณะ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้หลายฉบับ ขาดการบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒) และกำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “คทช.” เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนแปดคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนแปดคน และมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้ คทช. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจงานที่สำคัญ จำนวน ๑๑ คณะ และได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒ มติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้อง

๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓ งบประมาณดำเนินงานภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๐,๖๖๕,๘๗๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๐

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๑) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

คทช. ได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ โดย คทช. ได้เห็นชอบที่ดินของรัฐที่จะนำมากำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ๙ ประเภท ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง

ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าไม้ถาวร และที่นิคมสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๒ พื้นที่ ครอบคลุม  
๗๐ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๕,๗๕๗,๖๘๒-๐-๖.๖๔ ไร่ มีการออกหนังสืออนุญาตแล้ว จำนวน ๑.๑๗๑ พื้นที่  
๗๐ จังหวัด เนื้อที่ ๓,๕๓๕,๗๔๙-๒-๖๕.๓๙ ไร่ จัดคนลงพื้นที่ จำนวน ๖๘,๗๐๗ ราย ใน ๓๐๓ พื้นที่ ๖๗ จังหวัด  
เนื้อที่ ๔๖๔,๗๙๐ ไร่ และมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ๔๖,๘๒๐ ราย ใน ๑๘๕ พื้นที่ ๖๒ จังหวัด

นอกจากนี้ ศทช. ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดิน  
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และได้เร่งรัดดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านสังคม เรื่องการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน กิจกรรมการปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๕ ประกอบด้วย ๑) โครงการจัดทำแนวทางการสร้าง  
มูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดย ศทช. ๒) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและ  
ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน โดยสำนักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓) การสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและ  
ในภูมิภาค โดยกรมธนารักษ์ และ ๔) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควมรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อ  
ขายที่ดินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการผ่อนชำระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใช้ให้เช่า  
หรืออื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

#### ๒) ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน ๑๑ คณะ  
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ  
 อาทิ ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน ๑,๔๔๒ พื้นที่  
 ๗๐ จังหวัด เนื้อที่ ๕,๗๕๗,๖๘๒-๐-๖.๖๔ ไร่ จัดประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย  
 จำนวน ๓๐๓ พื้นที่ ๖๗ จังหวัด จำนวน ๖๘,๗๐๗ ราย ๘๔,๓๑๔ แปลง เนื้อที่ ๔๖๔,๗๙๐ ไร่ ส่งเสริมพัฒนา  
 อาชีพและการตลาด จำนวน ๑๘๕ พื้นที่ ๖๒ จังหวัด ๔๖,๘๒๐ ราย รับเรื่องแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งสิทธิที่ดิน  
 จำนวน ๗๑๕ ราย เนื้อที่ ๗๒๔ แปลง ๓,๔๖๙ ไร่ ดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศแล้วเสร็จและจัดส่งผล  
 การอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยงานที่ร้องขอ จำนวน ๒๘ บริเวณ รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ ไร่ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด  
 และมีมติที่สำคัญ อาทิ เห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก  
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบัน  
 บริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... เห็นชอบรายงานผล  
 การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  
 และเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

#### ส่วนที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๑) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ศทช. ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน  
 คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการตลาด และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน  
 จังหวัด และมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศทช.  
 โดยใช่วิธีการ Scoring Model in Project Management ซึ่งผลที่ได้นำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัด ๒๘ ตัวชี้วัด  
 แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ตัวชี้วัดกลุ่มกระบวนการจัดที่ดิน กลุ่มกระบวนการจัดที่ดิน และกลุ่มกระบวนการ  
 ส่งเสริมอาชีพและการตลาด โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า มีการใช้ระยะเวลาดำเนินงานที่ค่อนข้างมากในบางขั้นตอนของแต่ละกระบวนการ อาทิ ในกระบวนการจัดหาที่ดิน ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลแปลงของพื้นที่เป้าหมาย มีระยะเวลาในบางประเภทที่ดินที่ไม่มีฐานข้อมูลเดิม เนื่องจากต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาที่ดิน และยังคงต้องถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนดำเนินงานด้วย สำหรับกระบวนการจัดหาที่ดิน ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการมีการใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากมีบางเกณฑ์คัดเลือกที่เป็นการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลเพื่อความละเอียดรอบคอบ และในบางกรณีอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานส่วนกลางเพื่อร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง สำหรับกระบวนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีการกำหนดแนวทางให้ คทช.จังหวัด ต้องให้ความเห็นชอบพื้นที่ดำเนินการก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามกรอบการดำเนินงาน ๖ ด้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด ส่งผลให้มีระยะเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

สคทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน อาทิ ๑) การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดิน โดยกำหนดลักษณะข้อมูลสำรวจให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งให้มีการระบุวันและเวลาที่มีการสำรวจข้อมูลกำกับไว้ด้วย ๒) การลดระยะเวลาในกระบวนการจัดหาที่ดิน เห็นควรให้กรมที่ดินเร่งจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อและการตรวจสอบรูปแปลง โดยอาจพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานระดับจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ๓) การลดระยะเวลาในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยเห็นควรให้ สคทช. กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติรับทราบล่วงหน้าก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ คทช.จังหวัด

๒) การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) ภายใต้นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

สคทช. ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) ที่เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความอยู่เย็นเป็นสุขทางสังคมอันสืบเนื่องมาจากการมีที่ดินทำกินที่มีกฎหมายรองรับ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข รวมทั้ง ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ ตัวชี้วัดความสุขชุมชนมวลรวม (GCH) ที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบองค์รวมมากกว่าการให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว โดยความสุขชุมชนมวลรวมจะให้ความสำคัญกับความสุขในมิติอื่น ๆ ของประชาชน ทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว ชุมชน การทำงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนระดับความสุขของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกพื้นที่ที่ศึกษา และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความมั่นคงในที่ดินทำกินเป็นด้านที่มีคะแนนระดับความสุขมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านรายได้และคุณภาพชีวิต ด้านการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมกระบวนการสหกรณ์ และด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน ตามลำดับ นอกจากนี้ จากผลการทดสอบความแตกต่างของความสุขชุมชนมวลรวมของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างชุมชนในพื้นที่ คทช. และชุมชนในพื้นที่เปรียบเทียบกับพื้นที่เป้าหมาย คทช. ที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พบว่าทั้ง ๒ พื้นที่ มีค่าเฉลี่ยความสุขชุมชนมวลรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพื้นที่ คทช. ที่ดำเนินการครบทุกกระบวนการ



มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมากกว่าพื้นที่เป้าหมาย คทช. ในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจและได้รับความสุขจากนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในภาพรวม

**๔. ประโยชน์และผลกระทบ**

รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

**๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้**

ไม่มี

**๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

๖.๑ คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ สคทช. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ สคทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

**๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง**


พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ (๑๐) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย

**๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง**

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๕๔๒๐ (นายวีระพงศ์ ดอกผึ้ง)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ promo@onlb.go.th